



Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,515 ปีที่ 17

วันที่ 7 มกราคม 2568

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

สรรพสามิตเล็งปรับเกณฑ์ราคาขายปลีก หมูรีดภาษีตามเป้า 6 แสนล้าน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพสามิต
เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2568 กรมสรรพสามิต
ได้รับเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ ตามเอกสาร
งบประมาณ อยู่ที่ 6.09 แสนล้านบาท
เพิ่มขึ้นมา 16% จากปีงบประมาณ 2567
ที่อยู่ระดับ 5.6 แสนล้านบาท ยอมรับว่า
เป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง
อย่างไรก็ตาม ตามกระบวนการงบประมาณ
มีการจัดตั้งงบก่อนที่จะมีการดำเนินนโยบาย
ฉะนั้น กรมจะต้องดูสร้างความสมดุลระหว่าง
จำนวนที่กรมจะจัดเก็บได้ และ **อ่านต่อหน้า 2**



ภาพจาก : mgronline.com



ภาพจาก : thansettakij.com



ภาพจาก : hairath.co.th

Salomon เปิดร้านใหม่สุดล้ำที่สยามดิสคัฟเวอรี **ห. 2** 'เรเซอร์' รุกตลาดไลท์ติ้ง 2 หมื่นล้านเต็มตัว **ห. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

สรรพสามิตเล็งปรับเกณฑ์ราคาขายปลีก หนุรีดภาษีตามเป้า 6 แสนล้าน

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมสรรพสามิตเปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2568 กรมสรรพสามิตได้รับเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ ตามเอกสารงบประมาณ อยู่ที่ 6.09 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นมา 16% จากปีงบประมาณ 2567 ที่อยู่ระดับ 5.6 แสนล้านบาท ยอมรับว่าเป็นเป้าหมายที่มีความท้าทายอย่างยิ่ง

อย่างไรก็ตาม ตามกระบวนการงบประมาณมีการจัดตั้งงบก่อนที่จะมีการดำเนินนโยบาย ฉะนั้น กรมจะต้องดูแลสุขภาพสมดุลระหว่างจำนวนที่กรมจะจัดเก็บได้ และการเสียเม็ดเงินเพื่อสนับสนุนบางอุตสาหกรรม เพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตในอนาคต และจะมีเม็ดเงินเข้ารัฐในอนาคต “เราจะพยายามสร้างความสมดุลจากนโยบายของรัฐ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ เช่น การสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้แนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งกรมจะเสียเม็ดเงินส่วนนี้ จากการลดภาษีสรรพสามิต แต่สามารถดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามาได้มหาศาล เป็นเม็ดเงินเข้าประเทศ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น เป็นต้น”

ทั้งนี้ แม้กรมสรรพสามิตเข้าไปลดภาษี ก็มีรายได้กลับมาเพิ่มขึ้น เช่น การลดภาษีในดีคัลบ จาก 10% เหลือ 5% ก็มีเม็ดเงินเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ต้องดูส่วนใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเงินที่กรมควรจะได้ โดยขณะนี้กรมกำลังดูเรื่องราคาขายปลีกแนะนำ “ถ้าเราเก็บภาษีตามปริมาณ ก็จะได้เม็ดเงินตามจำนวนการใช้ แต่อัตราภาษีตามราคา จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นราคาขายปลีกแนะนำที่นำมาใช้ในการจัดเก็บอัตราภาษีสรรพสามิต ก็มีการหารือกับถึงการเพิ่มประสิทธิภาพส่วนนี้ โดยจะดูราคาขายปลีกแนะนำที่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้แน่ชัด สะท้อนการซื้อขายราคาตลาดที่แท้จริง สำรวจร้านขายปลีกแนะนำ”

นางสาวกุลยา กล่าวว่าการจัดเก็บรายได้ของกรมที่เพิ่มขึ้น 16% นั้น กรมจะมีการหารือภายในร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ว่า จะขอดูเป้าหมายและหลักเกณฑ์นโยบาย โดยกรมเน้นการจัดเก็บรายได้ แต่จะสร้างสมดุลการสนับสนุนนโยบายการจัดเก็บด้วย ฉะนั้น อาจจะมีการปรับลดเป้าลงมา

อย่างไรก็ดี ในช่วง 1-2 เดือนแรกในปีงบประมาณ 2568 นั้น การจัดเก็บรายได้ของกรมยังเป็นไปตามเป้าหมาย โดยไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2568 ตามเอกสารงบประมาณ อยู่ที่ 1.18 แสนล้านบาท คาดการณ์ว่าสิ้นเดือนธ.ค.นี้ จะสามารถทำได้ 1.2 แสนล้านบาท

“เป้าหมายการจัดเก็บรายได้ในแต่ละไตรมาสจะไม่เหมือนกัน โดยในไตรมาสแรกจะน้อยกว่าไตรมาส 2-4 ฉะนั้น ส่วนนี้เราจึงจัดเก็บได้อยู่แต่ที่ท้าทายเพราะเรามองทั้งปี เมื่อเทียบ 6.09 แสนล้านบาท จากปีที่แล้วที่จัดเก็บได้เพียง 5.23 แสนล้านบาท”

ทั้งนี้ ภาษีสรรพสามิตที่มีแนวโน้มจัดเก็บรายได้ลดลงมา คือ ภาษียรถยนต์ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า และแนวโน้มส่วนใหญ่คนหันไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้น จึงกระทบต่อการจัดเก็บภาษียรถยนต์ด้วย โดยแนวโน้มจัดเก็บรายได้ไตรมาส อันดับแรกยังมาจากภาษีน้ำมัน ประมาณ 5.3 หมื่นล้านบาท จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อยู่ที่ 4 หมื่นล้านบาท ขณะที่ภาษียรถยนต์ คาดว่าประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ลดลงมาจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่อยู่ 2.3 หมื่นล้านบาท (ที่มา : www.thansettakij.com)

Salomon เปิดร้านใหม่สุดล้ำที่สยามดิสคัฟเวอรี

ซาโลมอน สยามดิสคัฟเวอรี มอบประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใคร สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการสร้างแรงบันดาลใจในการผจญภัย การใช้งานประสิทธิภาพสูง และการออกแบบที่โดดเด่น โดยภายในร้านจะนำเสนอสินค้าอย่างครบครัน อาทิ รองเท้าวิ่งเทรล อุปกรณ์เดินเขา รองเท้าลาลองไคฟิสโตล และเครื่องแต่งกายเทคนิคอลที่เหมาะสมกับทุกกิจกรรม โดยร้านออกแบบเพื่อมอบประสบการณ์การผจญภัยที่แท้จริง พร้อมการช้อปปิ้งที่คัดสรรมาอย่างพิถีพิถันสำหรับนักกีฬาและผู้ที่ต้องการสำรวจในเมือง ลูกค้าน่าจะได้พบกับคอลเลกชันล่าสุด อาทิ รองเท้าวิ่งเทรลรุ่นยอดนิยมน้อยอย่าง Salomon Speedcross3 , XT-6 และไลน์สินค้า Sportstyle ที่เหมาะกับทั้งสายลุยและสายแฟชั่นในเมือง โดยร้านใหม่นี้จะนำความรู้สึกรักของการผจญภัยมาให้ผู้คนได้สัมผัส พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนออกไปเล่น ก้าวข้ามขีดจำกัด และเชื่อมต่อกับธรรมชาติ ไม่ว่าจะบนเส้นทางเทรลหรือถนนในเมือง

ในวันเปิดร้านซาโลมอน สยามดิสคัฟเวอรี สนุกสนานไปด้วยคอนเสิร์ตจาก Dept พร้อมกิจกรรมอินเทอร์แอคทีฟที่สนุกสนานในงาน และโอกาสสัมผัสผลิตภัณฑ์ใหม่ของซาโลมอนอย่างใกล้ชิด ซึ่งร้านใหม่นี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจระดับโลกของซาโลมอนในการส่งเสริมให้ผู้คนได้ “Trail to City” - สร้างแรงบันดาลใจในการสำรวจตัวเอง แสดงออกถึงตัวตน และเชื่อมต่อกับกีฬาและการเคลื่อนไหวในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะ Outdoor หรือ การแต่งไลฟ์สไตล์ในเมือง แวะมาเยี่ยมชม Salomon ชั้น M สยามดิสคัฟเวอรี กรุงเทพฯ หรือติดตามข้อมูลบน Instagram และ Facebook : Salomon (ที่มา : www.dailynews.co.th)

‘เรเซอร์’ รุกตลาดโลกถึง 2 หมื่นล้านเต็มตัว

นาย ก๊อ กวาง ชาว ซีอีโอ บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด เผยถึงแผนส่งเทคโนโลยี AI ทำตลาดอุปกรณ์แสงสว่างมูลค่า 20,000 ล้านในประเทศไทย ว่าด้วยความที่ปัจจุบัน พฤติกรรมการเลือกสินค้าในกลุ่มโลที่ติงของผู้บริโภค จะเปลี่ยนไปตามปัจจัยด้านหลัก ๆ คือ เรื่อง ‘เทรนด์’ ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในยุคใหม่และเรื่อง ‘เทคโนโลยี’ ที่การใช้งานจะต้องตอบโจทย์เพิ่มความสะดวก แต่มีความคุ้มค่าในเวลาเดียวกัน

“เรเซอร์ มีประสบการณ์ทำตลาดให้ลูกค้าคนไทยมานานกว่า 50 ปี จุดเด่นของแบรนด์คือการพัฒนานวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง, ความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานระดับสากล รวมถึงจุดแข็งเรื่องราคาที่สามารถแข่งขันในตลาดได้เป็นอย่างดี สะท้อนได้จากผลิตภัณฑ์ ‘AI LAMP VOICE CONTROL’ ที่ลูกค้าให้การตอบรับที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความโดดเด่นของระบบ AI สั่งการด้วยเสียงภาษาไทย ที่ตอบโจทย์ได้ทั้งด้านเทรนด์และเทคโนโลยี ซึ่งเรามองว่าทั้ง 2 ปัจจัยนี้ ต่างสอดคล้องกับความต้องการที่ลูกค้าทุกเจนเนอเรชันมีส่วนร่วม”

สำหรับในปี 2568 เรเซอร์จะเน้นกลยุทธ์ช่องทางจัดจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งทางออนไลน์ ผ่านมาร์เก็ตเพลสเจ้าใหญ่ อย่าง ลาซาด้า (Lazada) และช้อปปี้ (Shopee) รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Racer Online ทั้ง Facebook และ TikTok ที่มีลูกค้าใช้งานทุกเจนเนอเรชัน นอกจากนี้ เรเซอร์ยังคงให้ความสำคัญกับช่องทางจำหน่ายออฟไลน์ร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น โมเดิร์นเทรด, ร้านวัสดุก่อสร้างชั้นนำทั่วประเทศ รวมถึงร้านตัวแทนจำหน่ายท้องถิ่น ทำให้เรเซอร์มีความพร้อมที่จะเข้าแข่งขันในตลาดคอมไฟและอุปกรณ์แสงสว่างมูลค่า 20,000 ล้านบาท ในประเทศไทยอย่างเต็มตัว (ที่มา : www.dailynews.co.th)



บริษัท ที แอนด์ ที แอสอลูชัน จำกัด
1911/113 หมู่บ้านดินวงษ์ หมู่ที่ 4 ซอยสุขุมวิท 115 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เบอร์โทร 089-447-2525
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0115557014909

วันที่ 7 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ที แอนด์ ที แอสอลูชัน จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1911/113 หมู่บ้านดินวงษ์ หมู่ที่ 4 ซอยสุขุมวิท 115 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ **จิราภรณ์ อิศราภรณ์ไฉ**
(นางสาวทิพภา อิศราภรณ์ไฉ)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประกาศ

บริษัท ดีเดฟโซล จำกัด

9/130 ซอย เอกชัย 99/2 (เดอะพาร์ค) เอกชัย-กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 มกราคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2568

เรียน ผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/130 ซอย เอกชัย 99/2 (เดอะพาร์ค) เอกชัย-กาญจนาภิเษก แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567 และ 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น คณะกรรมการจึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามกำหนดการได้ด้วยตนเอง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ทางคณะกรรมการจักขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ **ปณัฐฉัตร โสภณไฉ**
(นางสาวปณัฐฉัตร โสภณไฉ)
กรรมการบริษัท

บริษัท ไทย โยชิโมโตะ โค้ทติ้ง จำกัด

219/14 หมู่ที่ 6 ตำบลปอวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันที่ 7 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย โยชิโมโตะ โค้ทติ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 15 มกราคม 2568 เวลา 9.00 น. ณ บริษัท ไทย โยชิโมโตะ โค้ทติ้ง จำกัด สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 219/14 หมู่ที่ 6 ตำบลปอวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จักขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ **吉村 和史**
(Mr. Kazufumi Yoshimoto)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประกาศ

เลิกบริษัท ชิเกท สแตนดาร์ด ชิปปิง จำกัด

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิเกท สแตนดาร์ด ชิปปิง จำกัด ได้มีมติเลิกบริษัทนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัทได้โปรดติดต่อยื่นคำทวงหนี้หรือชำระหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 53/2 ซอยวัดศรีศุภเทพ ถนนประชาธิปไตย แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2568

(นายประเสริฐ เหลืองมงคลกุล)
ผู้ประนีประนอม

(ลงประกาศวันที่ 7 มกราคม 2568)

ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท เซอร์จิด เอ๊าส์ จำกัด

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท บริษัท เซอร์จิด เอ๊าส์ จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัท ฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัท ฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี เลขที่ 149 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2568

นายศุภฤกษ์ โรจนวงศ์สุริยะ
ผู้ชำระบัญชี

ประกาศเลิกบริษัท

บริษัท มิคพิลด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท บริษัท มิคพิลด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด ได้มีมติให้เลิกบริษัท ฯ นี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงประกาศให้บรรดาลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายของบริษัท ฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้หรือยื่นคำทวงหนี้ ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานของผู้ชำระบัญชี เลขที่ 149 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 7 วัน นับแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 6 มกราคม 2568

นายศวัสกร วิบูลย์วิริยะวงศ์
ผู้ชำระบัญชี



700/896 Amata City Industrial Estate Chonburi Moo5,
Tambol Nongkakhha, Amphur Panthong, Chonburi
20160, THAILAND

Date: 7th January 2025

Subject: Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025

To: Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the Board of Directors of **Nohara Denken (Thailand) Co., Ltd.** (the "Company") has resolved to call the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2025, which will be held on **22nd January 2025 at 9.00 AM**, at 700/896 Amata City Industrial Estate Chonburi Moo 5, Tambol Nongkakhha, Amphur Panthong, Chonburi 20160 Thailand. The following businesses shall be transacted at the meeting:

- To consider and approve the Minutes of previous Extraordinary General Meeting of Shareholders.
- To consider and approve amendment of the Company's Business Objectives.
- To consider and approve amendment of Memorandum of Association Clause 3 (Company's Business Objectives).
- To consider and approve amendment of Article of Association.
- To consider other business (if any).

Please attend the meeting at the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and duly execute the enclosed proxy. The completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the meeting at or before the commencement of the meeting.

Yours sincerely,

(Mr. Keiji Izumi)
Director

บริษัท รุ่งเรืองโลหะกิจร่วมทุน จำกัด

วันที่ 7 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท รุ่งเรืองโลหะกิจร่วมทุน จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 มกราคม 2568 เวลา 8.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขทุนของบริษัท (มติพิเศษให้เพิ่มทุน)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุวรรณา วรกุลรุ่งเรือง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เบเทอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
210 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา
เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

3 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบเทอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวัน
พุธที่ 15 มกราคม 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เบเทอร์เวย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่ 210 ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร
(02) 917-0000 ตามวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
นายปรกากร สหทัยอิน
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เบเทอร์แลนด์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
442 หมู่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว
จังหวัดปทุมธานี

3 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เบเทอร์แลนด์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวัน
พุธที่ 15 มกราคม 2568 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เบเทอร์แลนด์ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์
จำกัด เลขที่ 442 หมู่ 8 ตำบลหน้าไม้ อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 โทร
(02) 599-0999 ตามวาระการประชุม ดังนี้

1. พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
นายปรกากร สหทัยอิน
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด



THAIMAN INDUSTRIES CO.,LTD

472,474 อ.ปรางค์กู่ อ.เสนา จังหวัดสุพรรณบุรี
เลขที่ 472,474 อ.ปรางค์กู่ อ.เสนา จังหวัดสุพรรณบุรี
472,474 PRACHAUTID ROAD,RAJBURANA,
BANGKOK 10140, THAILAND
TEL: 66(0)2 4270542, 4275699, 4277023
FAX: 66(0)2 4278302, 4283499
E-Mail : thaiman@tist.co.th
WEB : WWW.thaimanind.com

เรื่อง ขาดเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยแมนอินดัสตรีส์ จำกัด

ด้วยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2568 ณ สำนักงาน
เลขที่ 472,474 อ.ปรางค์กู่ อ.เสนา จังหวัดสุพรรณบุรี เขตสุพรรณบุรี กรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้
จัดสรรเงินกำไรสะสมจากกิจการ เพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา
หุ้นละ 302.65 (สามร้อยสองบาทหกสิบบ้างสตางค์) ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มิถุนายน
2567 ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 100,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 30,265,059.01 บาท (สามสิบล้านสองแสนหก
หมื่นห้าพันห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) และจัดสรรเป็นเงินทุนสำรอง 1,592,897.84 (หนึ่งล้านห้า
แสนเก้าหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)

โดยบริษัทฯ กำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 มกราคม 2568

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2568

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิตวินเตอร์ จิงห์ สัจจงเทพ)
กรรมการ

บริษัท เอ็ม คลีนนิ่ง จำกัด

วันที่ 7 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม คลีนนิ่ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ็ม คลีนนิ่ง จำกัด มีมติให้เรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 14.00 น.
ณ สำนักงานเลขที่ 127 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการขอลาออกของกรรมการ
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง และอำนาจกรรมการ
ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ
- วาระที่ 4 พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าและออก
- วาระที่ 5 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
(ธนันท์วรุฒม์ ถัมทรงพรค)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประกาศ

บริษัท สรรสร้างพัฒนา จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105538009008

วันที่ 7 มกราคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 วันที่ 23 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 857/157 หมู่ที่ 16 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณาจดทะเบียนเลิกบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งผู้ชำระบัญชีและอำนาจผู้ชำระบัญชีของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวเมธีรัตน์ อนุรักษ์จินดา

กรรมการ

บริษัท แอดแวนเนอร์ จำกัด

7 มกราคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดแวนเนอร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 701/175 ซอยสุขุมวิท 101 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันธกร ขอบธรรม)

กรรมการบริษัท

บริษัท นโม ไชยชื่น จำกัด

เลขที่ 19/124 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท นโม ไชยชื่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท นโม ไชยชื่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 19/124 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุกัญญา มีทรัพย์)

กรรมการบริษัท

บริษัท คิวดี อีเวนท์ จำกัด

50/549 หมู่บ้านสุภาวดี ซอยหทัยราษฎร์ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คิว ดี อีเวนท์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 50/549 หมู่บ้านสุภาวดี ซอยหทัยราษฎร์ 6 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายคฤศิต บุญคุ้ม)

กรรมการบริษัท

หนังสือพิมพ์
ข้อมูลธุรกิจ

ก้าวสู่ปีที่
16

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ขั้นตอน
ลงประกาศ



สแกน QR-CODE
หรือโทรสอบถาม
เพื่อขอลงประกาศ



ชำระเงิน



ส่งประกาศทาง
Email หรือ Line



ลงประกาศ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์



จ่ายเงินปันผล,
ย้ายสำนักงานใหม่



เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองงบการเงิน



เปลี่ยนชื่อบริษัท
แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ



เลิกบริษัท,
เลิกห้าง, ชำระภาษี



แปรสภาพ หอก.
เป็นบริษัทจำกัด



เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท
ควบบริษัท



เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
เข้า-ออก



แก้ไขข้อบังคับ,
แก้ไขวัตถุประสงค์

รับลงประกาศโฆษณา

- > आयัดทรัพย์
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศพ้นสภาพพนักงาน

- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โฉดถอน, ล้มละลาย
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ

214 บาท

ต่างจังหวัด

246.10 บาท

**หมายเหตุ 1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งการพิมพ์(เดิม)
สสช 298/2552



เลขจดแจ้งการพิมพ์(ใหม่)
สสช 45/2563



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness

ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN 1906-5426

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240